

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ลดต้นทุนภาคเกษตรห่างเป้า ร้านค้า - ผู้เช่า เมินหันราคาปัจจัยผลิต
๒. เกษะข่าวเกษตร
๓. เกษตรฯรุกปรับแผนผลิตข้าว
๔. เช้นกฎหมายประมงเพิ่มอีกฉบับ
๕. สปช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ยางพารา
๖. ฉัตรชัยนำทีมเจรจาขายข้าวญี่ปุ่น ๒ มิ.ย.
๗. ๖.ก.ส.อัดเงินกู้ พยุงราคาขายช่วยเกษตรกร
๘. เปิดฤดูกรีดยางราคากระเตื้อง
๙. รมต.มะกันชมไทยตั้งใจแก้ประมง
๑๐. ชัยภูมิเสริมทุนสหกรณ์ ๑๐.๓ ล้าน เสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน
๑๑. ส่งออกมันเส้นพุ่งสวนกระแส จีนรับไม่อันส่งร่ง.แอลกอฮอล์
๑๒. รม.เล็งจัดตลาดเกษตร ๔ ภาค

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ข่าวสด
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชน

ลดต้นทุนภาคเกษตร‘ห่างเป้า’ ‘ร้านค้า-ผู้เช่า’เมินหันราคาปัจจัยผลิต

รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการประชานิยมอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร โดยหันมาเน้นนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร แต่นโยบายดังกล่าวยังทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่าการประเมินผลแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล รวม 16 โครงการพบว่ายังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ได้ทำการสำรวจอย่างเกษตรกรดังนี้

- เกษตรกรที่เริ่มหันมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 ในพื้นที่ 27 จังหวัด รวม 1,477 ราย
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือประกันผู้ৎคง ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 131 ราย
- ร้านค้าเอกชนที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 104
- ร้านค้าสถาบันการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 77 แห่ง
- ผู้ให้บริการรถเกี่ยวข้าว ในพื้นที่ 21 จังหวัด รวม 84 ราย
- ผู้ให้เช่าพื้นที่ 22 จังหวัด รวม 82 ราย

มีการเก็บข้อมูลวันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ.2558

ตามนโยบายการปรับลดราคาปัจจัยการผลิตเป้าหมายรวมจะต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 432 บาท/ไร่ พบว่าหลังการดำเนินมาตรการสามารถลดต้นทุนได้จริง เพียง 174 บาท/ไร่ หรือ 40% ของเป้าหมายเท่านั้น

เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่รัฐบาลกำหนดให้ปรับลดต้นทุนลง 122 บาท/ไร่ มีการปรับลดราคาได้จริงเพียง 63 บาท/ไร่ หรือ 52% ของเป้าหมาย โดยเกษตรกร 65% ของเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังมีมาตรการ ซื้อในราคาถูกลง 32% ซื้อในราคาเท่าเดิม และ 3% ซื้อแพงกว่าเดิม

เกษตรกรที่ซื้อราคาเท่าเดิมและแพงกว่าเดิม เนื่องจากร้านค้าไม่ลดราคาซื้อจากเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งกำหนดลดราคากันเองตามคุณภาพข้าว เป็นต้น ขณะที่ผู้จำหน่าย 50% ของร้านค้าเอกชนที่สำรวจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่ถูกกว่าลดลง 45% จำหน่ายราคาเท่าเดิม เนื่องจาก จำหน่ายในราคาที่ถูกลงแล้ว และสต็อกสินค้าไว้ก่อนมีมาตรการซึ่งต้นทุนสูงกว่า

การลดต้นทุนผลผลิตข้าว

	ลดลง (บาท/ไร่)	เป้าหมาย ลดต้นทุน (บาท/ไร่)	ร้อยละ ของเป้าหมาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว	-63	-122	52
ปุ๋ยเคมี	-53	-40	133
สารเคมี	-5	-20	25
กำจัดศัตรูข้าว			
ค่าเช่ากับา	-45	-200	16
ค่าเกี่ยวเกี่ยว	-8	-50	23
รวมต้นทุน	-174	-432	40



ราคาที่มีมาตรการกำหนด และ 5% จำหน่ายราคาแพงขึ้น เนื่องจาก ซื้อมาในราคาที่สูงกว่าเดิม

ผู้จำหน่าย 88% ของแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเครือข่ายของกระทรวงเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์ที่สำรวจ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกลง ที่เหลือ 12% จำหน่ายราคาเท่าเดิม เนื่องจาก จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าต้นทุนที่ผลิต

การจัดซื้อปุ๋ยเคมี เป้าหมายต้องการลดต้นทุนลง 40 บาท/ไร่ สามารถลดลงได้จริง 53 บาท/ไร่ หรือ 133% ของเป้าหมาย โดย 81% ของเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ยเคมีหลังมีมาตรการ ซื้อในราคาถูกลง อีก 16% ซื้อในราคาเท่าเดิม และที่เหลือ 3% ซื้อแพงกว่าเดิม

เกษตรกรที่ซื้อในราคาเท่าเดิมและแพงกว่าเดิม เนื่องจาก ร้านค้าไม่ลดราคาและซื้อด้วยเงินสด เป็นต้น ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมี 83% ของร้านค้าที่สำรวจ ขายปุ๋ยเคมีในราคาถูกลง อีก 14% ขายในราคาเท่าเดิม

เนื่องจาก ราคาเดิมที่จำหน่ายต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่มีมาตรการกำหนดและที่เหลือ 3% ขายในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากซื้อมาในราคาที่สูงขึ้น

ด้านสารเคมีคุม หรือฆ่าหญ้า ตามเป้าหมายให้ลดต้นทุนลง 20 บาท/ไร่ พบว่าสามารถลดลงได้จริง 5 บาท/ไร่ หรือ 25% ของเป้าหมาย โดย 27% ของเกษตรกรที่ซื้อสารเคมีคุมหรือฆ่าหญ้าหลังมีมาตรการ ซื้อในราคาถูกลง อีก 70% ซื้อในราคาเท่าเดิม และที่เหลือ 3% ซื้อในราคาแพงขึ้น

เกษตรกรที่ซื้อในราคาเท่าเดิมและแพงกว่าเดิม เนื่องจาก ร้านค้าไม่ลดราคา

ซึ่งผู้จำหน่าย 55% ของร้านค้าที่สำรวจขายสารเคมีคุมฆ่าหญ้าในราคาถูกลง อีก 32% ขายในราคาเท่าเดิม เนื่องจาก ราคาเดิมที่จำหน่ายต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่มีมาตรการกำหนด และสินค้าบางชนิดมีต้นทุนสูง และที่เหลือขายในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากซื้อมาในราคาที่สูงขึ้น

บริการรถเกี่ยวข้าว เป้าหมายต้องการลดต้นทุนลง 50 บาท/ไร่ ลดลงได้จริง 8 บาท/ไร่ หรือ 23% ของเป้าหมาย โดยเกษตรกร 18% ของเกษตรกรที่ใช้บริการรถเกี่ยวข้าวหลังมีมาตรการ จ่ายค่าบริการในราคาถูกลง อีก 77% จ่ายค่าบริการในราคาเท่าเดิม และที่เหลือ 5% จ่ายค่าบริการในราคาถูกลง

เกษตรกรที่จ่ายค่าบริการเท่าเดิมและแพงกว่าเดิม เนื่องจาก ผู้ให้บริการไม่ลดราคาติดต่อรถเกี่ยวข้าวผ่านนายหน้าซึ่ง นายหน้าเป็นผู้กำหนดราคา เป็นต้นในขณะที่ผู้ให้บริการ 42% ของผู้ให้บริการรถเกี่ยวข้าวที่สำรวจ ลดราคาค่าบริการลง อีก 58% ไม่ลดราคา เนื่องจาก ผู้ให้บริการมีความคิดเห็นว่าการเพิ่มเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เกษตรกรบางรายแจ้งพื้นที่รับบริการต่ำกว่าพื้นที่จริงที่ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่ได้คิดราคาเต็มพื้นที่จริงและต้นทุนในการให้บริการสูง เป็นต้น

การเช่าที่นา เป้าหมายต้องการลดต้นทุนลง 200 บาท/ไร่ พบว่าสามารถลดต้นทุนได้จริงเพียง 45 บาท/ไร่ หรือ 16% ของเป้าหมาย

เกษตรกร 5% ของเกษตรกรที่จ่ายค่าเช่าที่นาเป็นเงิน จ่ายค่าเช่าในราคาถูกลง อีก 93% จ่ายราคาเท่าเดิม และที่เหลือ 2% จ่ายแพงขึ้น โดยเจ้าของที่นาไม่ลดราคาให้ เนื่องจากมีเกษตรกรต้องการเช่าหลายราย จ่ายค่าเช่าราคานี้เป็นเวลานานแล้ว และมีการตกลงราคากันก่อนมีมาตรการ เป็นต้น โดยฝ่ายผู้ให้เช่า 22% ของผู้ให้เช่าที่เก็บค่าเช่าเป็นเงินลดราคาเช่าลง อีก 78% ไม่ลดค่าเช่า

เนื่องจากเก็บค่าเช่าในราคาถูกอยู่แล้ว ผู้ให้เช่าสามารถปรับราคาเช่าให้สูงขึ้นได้แต่เก็บราคาคงเดิมตลอด และผู้เช่าเป็นผู้เสนอราคาให้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปีเห็นว่าควรลดราคาปัจจัยการผลิตทุกชนิดให้มากกว่านี้ ควรดำเนินการมาตรการให้เกิดผลจริงทุกปัจจัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นมาตรการที่เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เกาะข่าวเกษตร

๒๑ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ เมื่อวันก่อน....○ นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558....○ นางกุลรัศมี อยุรยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร เป็น สหกรณ์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วย
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ชุด ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย
ตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดิน" ณ ห้อง ขวสิต สุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการ สหกรณ์และ นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดี
หลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯ ผู้
นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าพบนายก
พัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ รัฐมนตรี เพื่อขอบคุณที่ให้จัดงานเทศกาลผัก
....○ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี ผลไม้ไทยคุณภาพชั้น บริเวณตลาดริมคลอง
หัวหน้าโครงการวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย ผดุงกรุงเกษม ช่างทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิด
ในแผน งานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจ โอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตจากทั่วทุกภาค
ดินภาคสนาม กรมพัฒนาที่ดินสำหรับให้คำ มาจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคา
แนะนำปุ๋ย ปีงบประมาณ 2558 จาก สพข. 8, ยุติธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นการ
7, 8 และ 9 ทั้งหมด เข้าร่วมการประชุม....○ กระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ และเป็น
นางสาววรินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญ การช่วยพุงราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่
ด้านการจัดการด้านการประมง เป็นประธาน ตลาดจำนวนมาก และรณรงค์ให้ประชาชน
ในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศ หัวข้อ ได้หันมาบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาลมากยิ่งขึ้น
'ความร่วมมือประมง เพื่อความร่วมมือ ขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบ
อย่างมั่นคงในอาเซียน" ณ โรงแรมบีพี สมิ รัฐบาล....○
หลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

"คิด ไทย"

เกษตรฯรุกปรับแผนผลิตข้าว

- ชงกรม.ใหม่หลังตีกลับหลายรอบ
- ลุยมาตรการแปลงเล็กเป็นใหญ่

กรมส่งเสริมเกษตรปรับแผนการผลิตข้าว หลังถูก ครม.ตีกลับหลายรอบ ลดวงเงินเหลือ 2 พันล้านบาท จากเดิม 8 พันล้านบาท หวั่นทำได้ยาก ชี้ ครม.อนุมัติพร้อมดำเนินการทันที ด้านปีติพงศ์ เดินหน้ามาตรการส่งเสริมเกษตรแปลงเล็กเป็นใหญ่ เพิ่มผลผลิตและอำนาจต่อรองมากขึ้น

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เตรียมเสนอโครงการปรับปรุงการผลิตข้าว วงเงิน 2,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2558-2559 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง หลังจากที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ตีกลับแผนเดิมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไปหลาย

ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าโครงการที่เสนอไปวงเงิน 8 พันล้านบาทนั้นใหญ่เกินไป อาจทำให้ดำเนินการยาก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การเพิ่มการผลิตข้าว 2.ส่งเสริมการปลูกข้าวตลาดเฉพาะ 3.การเพาะปลูกแบบผสมผสาน และ 4.การเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นอ้อย หาก ครม.อนุมัติโครงการ 4 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

2558 ซึ่งถือเป็นฤดูกาลผลิตใหม่ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณปี 2558 และงบกลางดำเนินการทันที ดังนั้นภาคเกษตรต้องทำความเข้าใจโครงการก่อนเพื่อให้พร้อมดำเนินการ แต่หากไม่ผ่าน ครม.ในรอบนี้ก็จะปรับปรุงเสนอ ครม.อีกครั้งเพื่อใช้งบประมาณปี 2559

ด้านนายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และด้านบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ที่โรงแรมรามการ์เด้นส์ว่า มาตรการส่งเสริมการทำเกษตรจากแปลงขนาดเล็กปรับเปลี่ยนเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้ถ่ายทอดการบริหารจัดการ ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการขยายผลผลิตที่จะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น โดยมีผู้จัดกรโครงการในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแล ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งในเบื้องต้นจะ

ให้ข้าราชการจากกระทรวงเกษตรฯรับหน้าที่เป็นผู้จัดโครงการไปจนกว่าจะมีความพร้อมและสามารถจ้างนักบริหารมืออาชีพเข้ามาดูแล รวมทั้งจะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรอนุปริญญาด้านการเกษตร เพื่อเข้ามาเป็นผู้จัดการในอนาคต

นายปิณฑงค์กล่าวว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่ ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเกษตรพันธสัญญา (คอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง) โดยจะเริ่มนำร่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่เขตชลประทาน โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งตอนบนและล่าง 2.พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และพื้นที่ของสหกรณ์นิคม 3.เขตพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่การทำสวนยางพาราในภาคใต้ พื้นที่สวนผลไม้ในภาคตะวันออก พื้นที่สวนลำไยในภาคเหนือ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งจะต้องพยายามเชื่อมโยงกับการตลาด โดยทางกระทรวงจะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไปสู่ในระดับสูง (พรีเมียม) ทั้งการทำเกษตรปลอดภัย และออร์แกนิก

เข้ากฎหมายประมงเพิ่มอีกฉบับ

ลือเข้าสาขาสัตว์น้ำ'บน'ปรับโครงสร้างใหญ่ทั่วประเทศ

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุตสาหกรรมเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (อียู) ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อทำการตรวจประเมินและเก็บข้อมูลสถานการณืดำเนินการในเรื่องการป้องกัน ชัยยัง และจัดการทำประมง IUU ของไทยเป็นครั้งแรก หลังจากการประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำถึงประเด็นที่เป็นใจความสำคัญ คือ

1. แผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทย คือ ทำอย่างไรไม่ให้จับปลามากเกินไป ทั้งฝั่งอ่าวไทย อันดามัน และทะเลนอกอาณาเขตของไทย โดยขณะนี้ได้สั่งการให้กรมประมงดูว่าเครื่องมือที่เราใช้อยู่ เรียกว่ามีเหมาะกับสภาพการจับ และทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่หรือไม่อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดแผนปฏิบัติการว่าเราต้องลดอะไรบ้าง รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังหากจะต้องมีการลดจำนวนเรือหรือเครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่



ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุตสาหกรรม

ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาประมง IUU กระทรวงเกษตรฯได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ประมง ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนมิถุนายนนี้ น่าจะแล้วเสร็จ โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้ ถือเป็นการยกระดับการประมงของไทยให้เป็นสากล ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคประมงครั้งใหญ่ของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ

3. การดำเนินการในมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน ชัยยังการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนที่อียูให้ความสำคัญ และเชื่อมั่น

2. ความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งผลักดัน พ.ร.บ. ประมงฉบับปรับปรุงใหม่แล้ว เพื่อให้ข้อบังคับมีผล

ว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) การควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงที่ท่า (Port in- Port out: PIPO) ระบบการติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) และการตรวจร่วมในทะเล เป็นต้น

4. ประเด็นความเกี่ยวข้องเรื่องค่านิยม ซึ่งแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IUU แต่ฝ่ายไทยจะเร่งหามาตรการป้องกันแรงงานประมงผิดกฎหมายไม่ให้ขึ้นบนเรือ หรือข้อมูลแรงงานที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งทำให้เรือออกไม่ได้ ทั้งหมดนี้แม้ว่าใน 6 เดือนนี้ไทยจะยังไม่สามารถทำให้เรือยกเลิกการให้ใบเหลืองแก่ไทยได้ แต่เชื่อว่าจะสามารถขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองของไทยออกไป

สปช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ยางพารา

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็นจริง” เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหา และผลกระทบ รวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปแนวทางการผลักดันให้ทุกภาคส่วนใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำยางพารามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศ

“การแก้ปัญหาราคายาง ต้องมีการศึกษาทั้งโครงสร้างตั้งแต่ระดับเกษตรกรชาวสวนยางจนถึงการแปรรูป เพราะมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน เช่น การ

ลดพื้นที่การปลูกสวนยาง ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงเล็งเห็นว่าแนวทางการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อรักษาระดับราคายาง เป็นวิธีที่สามารถทำได้โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกเป็นการสร้างศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบวงจรภายในประเทศ จะสามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำได้อย่างยั่งยืน เวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคายางพาราได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

'ฉัตรชัย' นำทีมเจรจาขายข้าวญี่ปุ่น 2 มีย.

● พร้อมหารือกับบริษัทยักษ์ ● ชี้ส่งออกปีนี้โตสวนศก. พูบ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ จะเดินทางไปเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะและหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น โดยจะพบกับผู้นำเข้าและจำหน่ายข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่น คือ บริษัท คิโดกุ ชิเนียว จำกัด, บริษัท ชูกาวาระ เซโม่ จำกัด และคาร์กิล ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย และนำไปบรรจุเป็นตราสินค้าของบริษัท ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่นและเอเชีย

อีกทั้งทางคณะเดินทางจะมีการพบปะกับภาคเอกชนในกลุ่มนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้สัด เครื่องใช้ไฟฟ้า และจะหารือกับตัวแทนจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น โคดันเรน จำนวน 10 ราย เช่น นายมาซาฮิโร โอคาฟุจิ ประธานกรรมการบริษัทโอโคชูคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายโคชิยุกิ ชิเกะ ตัวแทนกรรมการและรองประธานบริษัทนิสันมอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น ตลอดจนจะมีการเจรจาวิภาคิกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง และเจรจาวิภาคิกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมด้วย

สำหรับสินค้าส่งออกจากไทย



นันทวัลย์ ศกุนตนาค

ในปี 2557 มีส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.68% ของสินค้าทั้งหมด และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3.07%

ขณะที่ช่วง 3 เดือน ไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 5,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ ๑.2% อย่างไรก็ตาม กรมก็ได้จัดเตรียมแผนการส่งเสริมในตลาดญี่ปุ่น โดยเน้นสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้ากลุ่มสิ่งทอ และเร่งสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของอาหารไทยโดยใช้สื่อออนไลน์

นายไพฑูริ สุขสมหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงชะลอตัว แต่จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกคูปองเงินสดให้คนออกมาใช้จ่าย มีการชะลอการนำเข้าสินค้าจากจีน และหันมามุ่งนำเข้าสินค้าจากไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มากขึ้น จึงทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2558 นี้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นจะขยายตัว 2% หรือมีมูลค่า 22,9071 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่น่าจะขยายตัวได้ดี คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้าแฟชั่น และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

ธ.ก.ส.อัดเงินกู้ พุงราคาอย่าง

ช่วยเกษตรกร

ไทยโพสต์ • นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการให้สินเชื่อเพื่อให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรมีวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ล่าสุดปล่อยกู้ไปแล้ว 329 สหกรณ์วงเงิน 3.42 พันล้านบาท. โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง มีกรอบวงเงินปล่อยกู้ 5 พันล้านบาท อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 แห่ง เป็นเงิน 359 ล้านบาท. โครงการชดเชยรายได้ชาวสวนยางไร่ละ 1 พันบาท จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7.88 แสนราย คิดเป็นพื้นที่ 7.93 ล้านไร่ เป็นสินเชื่อ 7.93 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ในเดือน มิ.ย.นี้

สำหรับโครงการให้องค์การสวนยาง (อศย.) ซื้อมยางจากสถาบันเกษตรกร มีกรอบวงเงินตามที่ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 รอบ รวมเป็นเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 9.3 พันล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริมด้วยการปล่อยสินเชื่อให้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย มีกรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ล่าสุดได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 4.24 หมื่นราย เป็นเงิน 3.77 พันล้านบาท ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ไว้ 1 แสนครอบครัว

“ช่วงนี้ยังไม่เปิดกรีดยาง ทำให้การปล่อยสินเชื่อทุกตัวชะลอไปด้วย คาดว่าในช่วงเดือน มิ.ย. จะทยอยมีคำขอสินเชื่อเข้ามาเพิ่ม ซึ่งโครงการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับราคายาง” นายสุพัฒน์กล่าว.

เปิดฤดูกรีดหน้ายางราคากระเตื้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฏา จันทรา ผู้ประกอบการค้ารับซื้อยางพาราในพื้นที่ จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูเปิดหน้ายางหรือเริ่มกรีดยางพาราแล้ว ราคามั้ยางก่อนที่ผู้ประกอบการค้าใน จ.จันทบุรี รับซื้อจากชาวสวน ต่างรับซื้อในราคา กก. ละ 26-27 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในปี 57 ที่ผ่านมา พบว่าราคาขงก่อนในช่วงเริ่มคั้นฤดูเปิดหน้ายางในปีนี้ ราคาคือว่าปี 57 กก. ละ 10 บาท ในส่วนของยางแผ่นดิบ ราคาซื้อ ขาย ใน จ.จันทบุรี ผู้ประกอบการค้ารับซื้อจากชาวสวนด้วยราคา กก. ละ 57 บาท สูงกว่าปี 57 ถึง 7 บาท ต่อ 1 กก. แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ราคาขงก่อนและยางแผ่นดิบจะกระเตื้องขึ้นมาจากปี 57 แต่ชาวสวนส่วนใหญ่ที่นำขงก่อนมาขายให้คน ก็ยังคงคาดหวังว่า ราคายางก่อนจะสูงมากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ คือมีราคาอย่างน้อย กก. ละ 30 บาท

นอกจากนั้นในฤดูเปิดหน้ายางพาราปีนี้ พบว่าพ่อค้ารายใหญ่ที่รับซื้อขงก่อน และยางแผ่นจากผู้ประกอบการค้ารายย่อยอย่างคนและรายอื่น ๆ ใน จ.จันทบุรี รับซื้อขงก่อน ขงแผ่นทุกวัน และรับซื้อทั้งหมด แตกต่างจากปี 57 ที่บางสัปดาห์พ่อค้ารายใหญ่ได้ชะลอการรับซื้อขง โดยให้เหตุผลว่า ขงพาราล้นสต็อก จำเป็นต้องระบายขงก่อน ขงแผ่นที่มีอยู่ในสต็อกก่อน จึงจะรับซื้อขง ทำให้บางสัปดาห์ชาวสวนขาดรายได้ในช่วงที่มีการหยุดรับซื้อ ซึ่งในปี 57 เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยมาก จนกระทั่งผู้ประกอบการค้ารับซื้อขงหลายรายใน จ.จันทบุรี ได้หยุดทำอาชีพนี้ไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะขาดสภาพคล่องจากปัญหาพ่อค้ารายใหญ่ชะลอซื้อขง.

รมต.มก-กันแบบไทยศึกษาในกับประมง

¹⁶ วันที่ 31 พ.ค. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการเดินทางเข้าร่วมประชุม Shangri-La Dialogue ครั้งที่ 14 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเวทีดังกล่าวมีบุคคลสำคัญระดับรมว.กลาโหม ผบ.สส. และ ผบ.เหล่าทัพประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศเข้าร่วม

พล.ต.คงชีพกล่าวว่า นายแอนตัน คาร์เตอร์ รมต.กลาโหมสหรัฐ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศเนปาลอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการฝึกกอบร้าโกลด์ รวมถึงมีบทบาทนำในการจัดประชุมการช่วยเหลือการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมือในภูมิภาคที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน

พล.ต.คงชีพกล่าวว่า ในโอกาสนี้พล.อ.ประวิตรได้หารือทวิภาคีกับผู้นำทหารหลายประเทศ อาทิ นายเควิด เชียร์ ผู้ช่วยรมต.กลาโหมสหรัฐ, นายเดียว ซี เอียน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์, นายอึ้ง เอง เชน รมต.กลาโหมสิงคโปร์, พล.อ.ฮัน มินกู รมต.กลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี และนายรุวัน วีเจวาติคาหนี รมต.กลาโหมศรีลังกา

ชัยภูมิเสริมทุนสหกรณ์ 10.3 ล้าน เสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน

12 ชัยภูมิ : นายสามารถ ศรีวิริยา กรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงิน กู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

นายสามารถ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 27 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงิน กู้ให้กับ 5 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 10,305,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำโนนคูณโคกสะอาด จำกัด กู้เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกทำนา สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด กู้เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือแก่งคร้อ จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านส้มป่อย จำกัด และสหกรณ์

ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหว้า จำกัด

นายสามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ จะช่วยให้สหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง เกิดสภาพคล่องด้านเงินทุนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าการขอกู้จากสถาบันการเงินอื่น อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้สหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรได้ใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ไปเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในขบวนการสหกรณ์ และเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ ให้กับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดด้าน การแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ภายใต้แนวคิด “สมาชิกมั่งคั่งสหกรณ์มั่นคง ประเทศไทยยั่งยืน”

ส่งออกมันเส้นพุ่งสวนกระแส จีนรับไม่อั้นส่งร.แอลกอฮอล์

ส่งออกมันสำปะหลังพุ่งสวนกระแส
สินค้าโภคภัณฑ์ขาลง สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทยมั่นใจส่งออกมัน
เส้นโต 5% ราคาส่งออก FOB ยัง
ทรงตัวสูงระดับ 225 เหรียญ/ตัน
หลังรัฐบาลจีนตั้งราคาปรับซื้อข้าวโพด
จากเกษตรกรจนสต็อกทะลุ
100 ล้านตัน



ส่งออกมันเส้น

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานเข้ามาว่า แม้การส่งออกสินค้าไทยในเดือนเมษายน 2558 จะติดลบ 1.7% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนติดลบ 3.99% โดยสินค้าเกษตรทั้งกลุ่มปรับลดลง 8% แต่ปรากฏว่า ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นสวนทางกับสินค้าเกษตรประเภทอื่น โดยเดือนเมษายนสามารถส่งออกมันสำปะหลังได้ถึง 1.036 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 76.8% คิดเป็นมูลค่า 301 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 41.1% ส่วนยอดส่งออก 4 เดือนแรก ปริมาณ 4.382 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 8.6% มูลค่า 1.308 ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 6% โดยการส่งออกมันสำปะหลังคิดเป็นสัดส่วน 1.9% ของการส่งออกรวมทั้งประเทศ

ออร์เดอร์พุ่งเดือนละ 9 แสนตัน

นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า การส่งออกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีมูลค่าส่งออกมันเส้นเดือนละ 600,000 ตัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ส่งออกได้สูงสุด 900,000 ตัน คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีการส่งออกแป้งมัน-มันเส้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน หรือคิดเป็นปริมาณ 6-7 ล้านตันหัวมันสด "ถือเป็นปีทองของมันสำปะหลังยังมีโอกาสอีกมาก เพราะมันสำปะหลังสามารถใช้ได้ทั้งเป็นอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความต้องการใช้เติบโตตามจำนวนประชากรโลก แต่จะลุดบ้างในเรื่องเศรษฐกิจของโลกเท่านั้น ตอนนี้มั่นใจว่า สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ส่วนจีนถึงอย่างไรก็คงไม่ล้มแน่นอน"

สาเหตุสำคัญที่การส่งออกมันเส้นสูงขึ้นเป็นเพราะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกมันเส้นอันดับ 1 มีสัดส่วน 90% มีการนำเข้ามันเส้นจากไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี 2008 ที่รัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบายตั้งราคารับซื้อข้าวโพดภายในประเทศ เพื่อนำไปเก็บเป็นสต็อกสำรองบริโภค ทั้งยังบังคับไม่ให้โรงงานแอลกอฮอล์ 3 แห่งของรัฐบาลนำข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบ ทำให้ความต้องการใช้มันเส้นในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในตลาดจีนสูงที่สุดในโลก หากจะนำไปเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตแอลกอฮอล์ก็จะมีต้นทุนสูงกว่าใช้มันเส้น โดยราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากข้าวโพดสูงถึงตันละ 2,200-2,350 หยวน ขณะที่ราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันเส้นตกประมาณตันละ 1,600-1,800 หยวน จะสังเกตเห็นได้ว่ามีช่วงห่างกันมาก ตรงนี้จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมจีนจึงนำเข้ามันเส้นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จีนสต็อกข้าวโพด 100 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้นโยบายรับซื้อข้าวโพดของรัฐบาลจีนจะสิ้นสุดลง ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องต้องจับตาคุณนโยบายรัฐบาลจีนว่า จะดำเนินการอย่างไรกับสต็อกข้าวโพด เพราะหลังจากนโยบายตั้งราคารับซื้อข้าวโพดทำให้ปริมาณสต็อกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจาก 70 ล้านตัน เป็น 100 ล้านตัน ในปีนี้ กลายเป็นเหตุผลเดียวที่ผู้ประกอบการกังวลว่า จีนจะระบายสต็อกหรือไม่ แต่จากการคาดการณ์เบื้องต้นสมาคมคิดว่า หากจีนระบายสต็อกข้าวโพดในปีนี้ก็ยังไม่กระทบส่งออกไทยเพราะโรงงานแอลกอฮอล์จีนได้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปใช้วัตถุดิบจากมันเส้นหมดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาใช้ข้าวโพดได้ในทันที

อย่างไรก็ตาม ผลจากนโยบายจีนทำให้ราคามันเส้นยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับธัญพืชอื่น ยกตัวอย่างปี 2008 ที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น 150 เหรียญ/บาร์เรล ราคาส่งออก FOB มันเส้นปรับขึ้นไปเป็นตันละ 240 เหรียญ แต่ปีนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลงอยู่ที่ 50-60 เหรียญ แต่ราคามันเส้น FOB ปรับลดลงเล็กน้อยแค่ 220-225 เหรียญเท่านั้น

มันเส้นแนวโน้มราคาทรงตัว

"แนวโน้มราคาส่งออกมันเส้นยังทรงตัวทั้งที่ควรจะปรับสูงขึ้นกว่านี้ เพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว การบริโภคก็ลดลงตามน้ำมันจีนพยายามจะกดราคามันเส้นลงให้ต่ำกว่า 210 เหรียญ ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริง ราคามันเส้นควรปรับขึ้นกว่านี้ระหว่าง 230-240 เหรียญ เพราะชีพพลายของเราเหลือน้อยเต็มทน และมีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของจีน แต่หากเราขึ้นราคา FOB อาจจะมีผลทำให้เอกชนจีนขอให้รัฐบาลปล่อยระบายสต็อกข้าวโพดออกมาก็ได้ ดังนั้นเราต้องรอทิศทางความชัดเจนของนโยบายบริหารสต็อกข้าวโพด หลังจากผลผลิตข้าวโพดรอบใหม่ของจีน

จะออกช่วงปลายเดือนมิถุนายน ไล่ ๆ กับข้าวโพดจากสหรัฐ-ยุโรป ทั้งนี้แม้ว่ายังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ แต่ผลจากการปรับอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทส่งผลดีต่อการส่งออก ทำให้มีการปรับราคารับซื้อมันเส้นในประเทศไทยสูงขึ้นจาก กก.ละ 6 เป็น 6.50-7.10 บาท"

สำหรับผลผลิตมันสำปะหลัง ผู้ส่งออกไทยที่ใช้มันเส้นในประเทศรวมกับมันเส้นกัมพูชายังแทบไม่พอส่งออก เพราะการผลิตมันสำปะหลังปี 2557/2558 ผลิตได้เพียง 27-28 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ 30 ล้านตัน มีแนวโน้มว่าผลผลิตปี 2558/2559 จะเพิ่มขึ้น 7-10% หรือ 30-31 ล้านตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ไทยต้องนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก 1.2-1.3 ล้านตัน หรือ 2.6-2.7 ล้านตันหัวมันสด ปีนี้คาดว่า การนำเข้าจากเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านตัน หรือปริมาณ 3.9 ล้านตันหัวมันสด

รบ.เร่งจัดตลาดเกษตร4ภาค

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนร้านค้าที่เข้าร่วมงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 6-31 พฤษภาคม ว่ามีผู้เข้าชมและซื้อสินค้ากว่า 1.2 แสนคน ยอดจำหน่ายกว่า 24 ล้านบาท รัฐบาลพอใจในภาพรวมการจัดงาน ต้องขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รัฐบาลเตรียมนำร่องจัดงานตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตร 4 ภาค ในจังหวัดใหญ่ อาทิ จ.พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครราชสีมา และ จ.สงขลา โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าที่นำมาจำหน่ายตามฤดูกาล เพื่อเปิดช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ และอาจขยายไปถึงตลาดอ.ต.ก.และตามศูนย์การค้าต่างๆ

พล.อ.วิลาศกล่าวว่า ขณะที่การจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรม” ทุกเย็นวันศุกร์-อาทิตย์ ที่บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม มีผู้สนใจเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมต่อไป รัฐบาลจะจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ระหว่างวันที่ 5-28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. จะมีการจำหน่ายปลาสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับ และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและไม้ดอกไม้ประดับ